



ฉบับที่ 283 20-24 สิงหาคม 2561

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสคต. ณ นครนิวยอร์ก

(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK)

กลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัตและ/หรือผู้งดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใน
สหรัฐฯไม่ขยายตัวตามกระแส

Gallup Poll บริษัทที่ปรึกษาที่ชำนาญด้านการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชากรทั่วโลกเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ให้แก่องค์กรทั่วโลกระบุว่า ประชากรชาวอเมริกันที่บริโภคอาหารมังสวิรัตและ/
หรือผู้งดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (vegan) มีอัตราการขยายตัวคงที่ในช่วง 20
ปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 5 ของชาวอเมริกันเปิดเผยว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคอาหารมังสวิรัต
ซึ่งอัตราดังกล่าวคงที่ตั้งแต่การสำรวจครั้งก่อนหน้าเมื่อปี 2012 โดยการสำรวจ
ครั้งแรกนั้นจัดทำขึ้นเมื่อปี 1999 และครั้งต่อมาในปี 2001 ชาวอเมริกันที่บริโภค
อาหารมังสวิรัตมีจำนวนร้อยละ 6 โดยอัตราการเติบโตของกลุ่มบริโภคอาหาร
มังสวิรัตและ/หรือ vegan มีทิศทางที่เหมือนกันมาโดยตลอด โดยในปี 2018
อัตราเติบโตของกลุ่ม vegan อยู่ที่ร้อยละ 3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิมร้อยละ 2
เมื่อปี 2012



รูปประกอบข่าว



แครอทต็อก

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิด
จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

สิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มบริโภคอาหารมังสวิรัตและ/หรือ vegan เกิดขึ้นน้อยมาก ในขณะที่วัฒนธรรมและพฤติกรรมบริโภคอาหารมีวิวัฒนาการผ่านมามากกว่า 20 ปี จะเห็นได้ว่าในปี 1999 มันไม่มีการงดเนื้อวันจันทร์ (Meatless Mondays) ไม่มี “Pinterest” ไม่มี “Food, Inc.” ไม่มีร้านขายสลัดโดยเฉพาะ และไม่มี Goop (เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Lifestyle และอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นที่นิยมของชาวอเมริกัน) เหมือนอย่างปัจจุบัน

นี้อาจเป็นข่าวร้ายสำหรับ PETA หรือองค์กรพิทักษ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามผลสำรวจนั้นไม่ได้ระบุว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงหรือไม่ ทั้งนี้ในช่วงต้นทศวรรษที่ 20 มีการเกิดศัพท์ใหม่ขึ้นมา คือ Flexitarianism ซึ่งหมายถึงการลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์หรือบริโภคเนื้อสัตว์กับอาหารบางประเภทเท่านั้น และเมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษาของอังกฤษพบว่า 1 ใน 3 ของชาวอังกฤษไม่บริโภคเนื้อสัตว์เลยในอาหารมื้อเย็น นั่นเป็นเพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากกว่าแต่ก่อน โดยผลการศึกษาตลาดโดยบริษัท Mintel พบว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัตเกิดขึ้นใหม่ในตลาดมากถึง 2 เท่าในช่วงระหว่างปี 2009 และ 2013 และ ผลการสำรวจของ Gallup ยังระบุว่ายอดจำหน่ายอาหารจากพืชเติบโตถึงร้อยละ 8.1 ในปี 2017 หรือสูงกว่า 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในงานวิจัยหลายงานพบว่าอาหารกึ่งมังสวิรัตนั้นมีผลต่อการลดน้ำหนัก การป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิต แม้ว่าผู้บริโภคอาหารมังสวิรัตบางรายอาจมองว่า Flexitarianism นั้นเป็นการโกง แต่อย่างน้อย Flexitarianism ก็ช่วยให้คนบริโภคอาหารจากพืชมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในการเป็นมังสวิรัต นอกจากกลุ่ม Flexitarianism แล้ว ยังมีกลุ่ม Climatarian และ Reducetarian ที่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีแนวทางการบริโภคที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและเพื่อลดการฆ่าสัตว์ของโลกเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งการศึกษาโดยบริษัท Mintel พบว่า ร้อยละ 51 ของชาวอเมริกันคิดว่าเมื่ออาหารจะไม่สมบูรณ์แบบหากปราศจากเนื้อสัตว์

ทั้งนี้ ประชากรที่อายุต่ำกว่า 50 ปี มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มบริโภคอาหารมังสวิรัตและ/หรือ vegan มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ และประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 3 หมื่นเหรียญสหรัฐมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มบริโภคอาหารมังสวิรัตและ/หรือ vegan อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอายุและรายได้เป็นปัจจัยในการเลือกแนวทางการบริโภคอาหาร สุดท้ายนี้ผลการสำรวจของ Gallup ยังพบว่า 1 ใน 10 ของกลุ่มผู้ที่มีแนวความคิดเสรีนิยมมีแนวโน้มเป็นผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่ากลุ่มอนุรักษนิยม

ข้อคิดเห็นของสศต. ณ นครนิวยอร์ก

แม้ว่าแนวโน้มด้านอาหารมังสวิรัตและอาหารเพื่อสุขภาพจะเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจำนวนผู้บริโภคบริโภคอาหารมังสวิรัตและ/หรือ vegan จะเติบโตตามไปด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดสินค้าอาหารสะท้อนให้เห็นคือ ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น และเลือกที่จะหันไปบริโภคอาหารทางเลือกที่ปราศจากเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น



ซึ่งกลุ่มสินค้าอาหารที่มาจากพืชถือเป็นกลุ่มสินค้าทางเลือกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งไทยถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชมากมายหลายชนิด และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการสินค้าอาหารไทยในการขยายตลาดสินค้าเพิ่มขึ้น

The Washington Post และ สคต. ณ นครนิวยอร์ก

21 สิงหาคม 2561

